

Số: 35 /BC-KTXH

Tủa Chùa, ngày 23 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN THỜI GIAN TỚI**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 19/02/2021 của Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa về tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Tủa Chùa báo cáo như sau:

I - CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA BAN

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện được kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu với 05 thành viên, trong đó có Trưởng Ban kiêm nhiệm và 01 phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, 03 ủy viên là cán bộ lãnh các ban, ngành và lãnh đạo cấp xã hoạt động kiêm nhiệm. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban Kinh tế - Xã hội có nhiều biến động về nhân sự Trưởng Ban và thành viên Ban (Kỳ họp thứ 12 đã miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX, đối với ông Nguyễn Minh Tuấn do nhận nhiệm vụ công tác mới; kỳ họp thứ 13 đã miễn nhiệm Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội với bà Lê Thị Chung và bầu kiện toàn Phó Ban Kinh tế - Xã hội với ông Phạm Hữu Hà). Đến thời điểm hiện tại, Ban Kinh tế - Xã hội có 03 thành viên, trong đó một phó Trưởng Ban là chuyên trách, 02 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

Với sự biến động về nhân sự của Ban Kinh tế - Xã hội trong nhiệm kỳ gây ra một số khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, với sự cố gắng, trách nhiệm của các thành viên Ban và sự tạo điều kiện của Thường trực HĐND huyện, sự phối hợp, chia sẻ của các Ban, Văn phòng HĐND huyện. Ban đã cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt sự phân công của thường trực HĐND huyện trong xây dựng, đề xuất, thẩm định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện đảm bảo khoa học, chất lượng.

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

1. Chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện đã nghiên cứu, đề xuất, chuẩn bị các nội dung phục vụ cho việc tổ chức 14 kỳ họp HĐND huyện (trong đó: 12 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề) đều đảm bảo yêu cầu theo quy định và được HĐND huyện thông qua tại các kỳ họp.

Theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thẩm tra 98 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình, trong đó chủ trì 79 nội dung, phối hợp với các Ban HĐND huyện 11 nội dung để trình kỳ họp HĐND. Công tác thẩm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình; Ban chủ động phối hợp với các ngành trong quá trình chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết; có những nội dung đã chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, để trao đổi thu thập thêm thông tin triển khai thực tế ở đơn vị, địa phương phục vụ cho hoạt động thẩm tra có chất lượng. Các dự thảo nghị quyết được HĐND thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hoạt động tại các phiên thảo luận, chất vấn, các thành viên Ban tích cực tham gia phát biểu, trao đổi cung cấp thông tin tới các đại biểu những vấn đề mà đại biểu quan tâm thuộc trách nhiệm của Ban để đại biểu có thêm thông tin đa chiều trước khi biểu quyết; đồng thời theo đuổi các nội dung, vấn đề chất vấn còn tồn tại, kéo dài, bức xúc đến các cấp, các ngành có liên quan yêu cầu giải quyết và trả lời giải quyết dứt điểm ngay tại hội trường, những vấn đề khó còn nhiều vướng mắc đề nghị UBND huyện chỉ đạo, gắn trách nhiệm, thời gian giải quyết cụ thể được Thường trực HĐND huyện và cử tri đánh giá cao.

Sau các kỳ họp Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ động rà soát, phối hợp với Văn phòng HĐND huyện hoàn thiện các nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban và một số nghị quyết, văn bản khác của HĐND huyện vừa thông qua, giúp Chủ tịch HĐND huyện ban hành theo quy định đảm bảo chất lượng, thời gian để các cấp, các ngành có cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Các hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Chương trình giám sát của Thường trực, HĐND huyện và các kiến nghị của cử tri, hàng năm Ban xây dựng chương trình giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, những vấn đề bức xúc được dự luận xã hội, cử tri và đại biểu HĐND quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Ban đã chủ trì, tổ chức thực hiện 05 cuộc giám sát chuyên đề, một số cuộc khảo sát nắm bắt tình hình. Qua các cuộc giám sát, khảo sát đã đề xuất kiến nghị các vấn đề đối với tỉnh, các sở ngành, HĐND, UBND

huyện, các ban, ngành huyện tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, thuế, phí, lệ phí, quản lý sử dụng ngân sách, chính sách BHXH, đất đai... Nhìn chung các kiến nghị đều được các đơn vị tổ chức giải quyết hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, được sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng HĐND huyện tham mưu cho HĐND huyện tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh 03 chuyên đề. Hoạt động giám sát được thực hiện đúng luật, có chất lượng, hiệu quả và luôn có sự đổi mới. Sau giám sát đã hoàn thiện báo cáo và tham mưu ban hành Nghị quyết về nội dung giám sát đảm bảo quy định.

Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp đã được Ban chủ động theo dõi các ngành, các địa phương giải quyết, trả lời cử tri.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND và của Ban HĐND theo sự phân công đảm bảo khách quan, trung thực, đúng luật định.

3. Một số hoạt động khác

Trong nhiệm kỳ, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã giúp Thường trực HĐND huyện thẩm tra 97 nội dung do UBND huyện trình, xin ý kiến thống nhất với Thường trực HĐND huyện để xử lý kịp thời những nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND huyện đảm bảo theo đúng quy định.

Lãnh đạo Ban đã tích cực tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND giám sát của các Ban HĐND huyện, giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức và các đoàn giám sát của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh giám sát tại huyện.

III - ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Hàng năm Ban đã hoàn thành tốt chương trình công tác, chương trình giám sát, khảo sát đã đề ra và các nhiệm vụ phát sinh do Thường trực HĐND huyện phân công. Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban đã thẩm tra, giám sát, chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, chương trình kế hoạch... đảm bảo đúng quy định của luật, có chất lượng, hiệu quả, thời gian và luôn có sự đổi mới để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về công tác phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy chế làm việc, Ban đã tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; chủ động trong tác phối hợp với các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các ngành, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ.

2. Hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn một số hạn chế đó là: Có 02 thành viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm, công tác trong các lĩnh vực khác nhau đều là lãnh đạo cơ quan, đoàn thể, lãnh đạo huyện nên thời gian dành cho hoạt động của Ban chưa nhiều.

Một số hồ sơ tài liệu trình thẩm tra chưa đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Do vậy, việc nghiên cứu để chuẩn bị thẩm tra còn gặp nhiều khó khăn.

Việc theo dõi, đôn đốc các đối tượng thực hiện các kiến nghị sau giám sát có lúc chưa quyết liệt, chưa sâu sát.

IV - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đối với UBND huyện

Đề nghị UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn chấp hành đúng thời gian chuyển các báo cáo, dự thảo Nghị quyết đúng thời gian theo luật định, để công tác thẩm tra của Ban được thực hiện bảo đảm theo quy định.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tham mưu giúp Thường trực HĐND theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động trong tác phối hợp với các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các ngành, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Ban đạt kết quả

Trên đây là kết quả hoạt động của Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, kính trình HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (bc);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Các ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: Ban KT

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
PHÓ BAN**



Phạm Hữu Hà